



ประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เรื่องการ
พิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาคัดเลือก
ข้าราชการในสังกัดซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามประกาศแล้วเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการคัดเลือก
ข้าราชการผู้ซึ่งมีความเหมาะสมและสมควรได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแต่งตั้ง นั้น

บัดนี้ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้คัดเลือก และเสนอรายชื่อข้าราชการ
ให้เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๓
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๘.๑/ว ๒๒
ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่
๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๓/ว ๒๒ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่ง
อ.ก.พ.กระทรวงมหาดไทย ที่ ๖/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และมีมติคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และกำหนดการประเมินบุคคล (สัมภาษณ์) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐


(นายพินัย อนันตพงศ์)

ประธานกรรมการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย